

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 21 มิถุนายน 2559

เรื่อง

1. สศค.เผยผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้า พอใจรูปแบบการให้บริการ
ของด่านสินค้าเกษตรชายแดนยุคใหม่
2. คอลัมน์ Thailand: ปั้นพื้นที่เกษตรทำท่องเที่ยว
3. เกษตร ๗ ถกวันนี้ ตั้งธนาคารสหกรณ์
4. คอลัมน์ ดินน้ำลมป่า: ดินดี น้ำดี พร้อมแล้ว ในฤดูกาลผลิต 59/60
5. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สร้างความเชื่อมั่น
6. คอลัมน์ ตะลอนตามอำเภอใจ: โปรมเมล์ดีพืชทางอากาศเพิ่มความชุ่มชื้นป่าต้นน้ำ
7. ตรังเพิ่มประสิทธิภาพผลิตกุ้งทะเลหนุนรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่
8. 'วิษณุ'แจงหน่วยงานก่อนยึดสปก.
9. ซูโมเดล'เคนยา-มาเลย์'ตั้งแบงก์สหกรณ์
10. ลุ้นแผนปฏิรูปน้ำมันปาล์ม

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์
new)108
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
สยามรัฐ
พิมพ์ไทย
สยามรัฐ
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ

สศก.เผยผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้า พอใจรูปแบบการให้บริการของด่านสินค้าเกษตรชายแดนยุคใหม่

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ดำเนินการตั้งแต่ปี 2557-2560 เพื่อบูรณาการพัฒนาด่านสินค้าเกษตรชายแดนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีศักยภาพตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ส่งออกและนำเข้าประเทศไทย จากการลงพื้นที่ของ สศก. ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อ.เขียงแสนและแม่สาย จ.เชียงราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร อ.เมือง จ.หนองคาย และ อ.แม่สอด จ.ตาก ช่วงเดือนเมษายน- พฤษภาคม ที่ผ่านมา พบว่า การดำเนินงานของด่านตรวจสอบการส่งออกนำเข้า ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน ด่านประเพณี และจุดตรวจตามเส้นทางคมนาคม มีลักษณะแบบบูรณาการร่วมกัน ทั้งระหว่างด่านด้วยกันเอง และระหว่างด่านกับหน่วยงานภายนอก/หน่วยงานความมั่นคง เช่น ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง กองกำลังบูรพา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) และตำรวจตระเวนชายแดน โดยหากจุดใด ไม่มีเจ้าหน้าที่ด่านใดด่านหนึ่งอยู่ประจำ เจ้าหน้าที่ด่านอื่นหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานความมั่นคงที่อยู่ประจำจุดนั้นจะช่วยดูแลและแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านที่รับผิดชอบเมื่อมีสินค้าส่งออกนำเข้าที่เกี่ยวข้อง

ผลจากการบูรณาการในการดำเนินงาน ทำให้ผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้า และผู้ให้บริการขนส่ง (Shipping) พึงพอใจมากต่อการให้บริการขออนุญาตส่งออกนำเข้า และตรวจ

ปล่อยสินค้าของด่าน เนื่องจากมีการให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด และมีการให้บริการนอกสถานที่ อาทิ ด้านปศุสัตว์ การไปตรวจสุขภาพโค กระบือ ฉีดวัคซีน ติดเบอร์หู และตีตราที่คอกกักของผู้ประกอบการ มีการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ E-movement ของด่านกักกันสัตว์ Fisheries Single Window (FSW) ของด่านตรวจสัตว์น้ำ และ National Single Windows (NSW) ของด่านตรวจพืช มีความสะดวกรวดเร็ว ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางไปด่าน เพื่อรอขอใบอนุญาต อีกทั้งยังเห็นว่า เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ กับผู้ประกอบการ เช่น การให้ข้อมูลการส่งออกนำเข้าสินค้าชนิดใหม่ๆ ที่ผู้ประกอบการไม่เคยทำมาก่อน (ปลิงทะเลและส้มเขียวหวาน) การสอนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การชี้แจงทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงระบบการขออนุญาตจากเอกสาร เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านเพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการของด่านและส่งเสริมการส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตรในระยะต่อไปควรมีจุด One Stop Services (OSS) หรือ One roof ภายในพื้นที่ด่านพรหมแดน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอใช้บริการด้านทั้ง 3 ด้านได้ภายในจุดเดียวกัน และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละด่านให้มีลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเพิ่มเติมความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการส่งออกนำเข้าของประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน.



Thailand



ปันพื้นที่เกษตรทำท่องเที่ยว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมหาพื้นที่ การเกษตรทั่วประเทศ ผลักดันขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ไปคัดเลือกพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ ที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านการผลิตอาหาร ผลิตสินค้าเกษตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประมาณ

1,000 แห่ง เพื่อนำมาส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้ชุมชนกว่า 10,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทั้งไตรมาสที่ 2 ปี 2559 สศค. คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 7.5 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติ 375,000 ล้านบาท และตลอดทั้งปี 2559 คาดว่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 33.8 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศมากถึง 1.70 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 13 ของจีดีพี

เกษตรฯถกวันนี้ ตั้งธนาคารสหกรณ์

โพสต์ทูเดย์ - กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้าตั้งธนาคารสหกรณ์ เรียกประชุม 21 มิ.ย.นี้

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 มิ.ย.จะประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ หลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติก่อนหน้านี้นี้ให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการศึกษาการตั้งธนาคารสหกรณ์

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้อ.อ.จักรชัย สารีภักดิ์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาการตั้งสถาบันทางการเงินสหกรณ์ มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน โดยการตั้งธนาคารสหกรณ์จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เบื้องต้นเห็นว่าหากจะตั้งเป็นธนาคารอาจต้องแยกขนาดของสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการเงินจำนวนมากกับสหกรณ์ระดับเล็ก ๆ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ มีประมาณ 1,496 แห่ง มีเงินรวม 1.7 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการศึกษาไว้ 4 รูปแบบ คือ 1.ตั้งเป็นกองทุนพัฒนาและคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์ 2.ตั้งเครือข่ายการเงินระหว่างสหกรณ์ประเภทเดียวกัน 3.ตั้งศูนย์กลางการเงินสหกรณ์ และ 4.ตั้งธนาคารสหกรณ์ แต่ทั้งหมดต้องรอผลการศึกษาที่คณะกรรมการทำงานอยู่

ในกรอบเวลา 9 เดือน ตามที่ รมว.เกษตรฯ ให้นโยบาย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ มีประมาณ 1,496 แห่ง และมี 72 แห่ง อยู่ระหว่างการชำระบัญชี ปิดกิจการ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน 554 แห่ง มี 10 แห่ง อยู่ระหว่างการชำระบัญชี ปิดกิจการ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สภาพคล่องทั้งระบบประมาณ 8 แสนล้านบาท และมีการปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกแล้ว 6 แสนล้านบาท

สำหรับกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่นนั้น รมว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 จำนวน 3 คณะ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการติดตามเงิน และคืนเงินให้กับสมาชิก ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการ มีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ มีรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ มีที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ เป็นประธาน

ปัจจุบันมีสหกรณ์ทุกประเภทมีจำนวน 8,230 แห่ง เป็นสหกรณ์ที่ต้องเลิกและกรมต้องชำระบัญชีเพื่อปิดสหกรณ์ให้จบภายในปี 2560 ประมาณ 1,088 แห่ง และสหกรณ์ชั้น 3 อีก 788 แห่ง ที่กรมต้องเข้าไปช่วยติดตามและเป็นพี่เลี้ยง

ดินดี น้ำดี พร้อมแล้ว

ในฤดูกาลผลิต 59/60



ถ่ายทอดความรู้ด้านดินแก่เกษตรกร



เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง



สระน้ำรัชชโชภ



สระน้ำในแปลงเกษตรกรที่รวมฯ สนิขสุข



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศ เปิดตัว โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2559 อย่างเป็นทางการเมื่อวันก่อน

โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการผลิต และเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกร และในปีฤดูกาลผลิต 2559 นี้ตั้งเป้าไว้ว่า จะทำให้การเกษตรของประเทศ ทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิตให้ได้อย่างยั่งยืน ก็ต้องเพิ่มผลผลิตอย่างมีคุณภาพด้วย ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันให้บริการและช่วยเหลือเกษตรกร โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 แห่งทั่วประเทศ

เป็นศูนย์ให้บริการแก่เกษตรกร พร้อมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานในพื้นที่ ที่เน้นให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยการผลิตลดความเสี่ยง สร้างความเข้มแข็งตลอดช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ล่าสุดได้เปิดศูนย์เรียนรู้ โดยมุ่งเป้าหมายที่จะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากเดิมที่มีต้นทุนการทำมาอยู่ที่ 5,200 บาท ให้เหลือ 2,700 บาท อันจะเป็นผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้น

ด้าน นายสุรเดช เทียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการกันทำงาน โดยในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินได้มีการเตรียมความพร้อม ที่จะดำเนินการแล้วในขณะนี้ หลายอย่างด้วยกัน ประกอบด้วย การทำอย่างไรให้เกษตรกรรู้ว่าเขตความเหมาะสมของดินในแต่ละภูมิภาคนั้นเป็นเขตความเหมาะสมในการทำการเพาะปลูกอะไร

และต้องทำให้เกษตรกรรู้ว่าสภาพพื้นที่ดินของตนนั้นมีความเหมาะสมต่อการเพาะ

ปลูกพืชชนิดใดบ้าง ซึ่งก็จะต้องนำดินมาทำการวิเคราะห์เพื่อให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่ และปรับปรุงบำรุงดินตามความเหมาะสมของสภาพดินและความต้องการของพื้นที่ที่จะปลูก ซึ่งจะนำไปตามค่าวิเคราะห์ของดิน ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนของแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในปัจจุบันประมาณ 2559 ได้รับการส่งเสริมจากทางรัฐบาล เพื่อการจัดสร้างจำนวน 20,000 แห่ง ตอนนี้มีกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะสามารถใช้เงินเหลือจ่ายนำไปขุดเพิ่มเติมได้อีก 1,800 กว่าแห่ง เพื่อเป็นการเสริมให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการได้เพิ่มขึ้น

ณ วันนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้เตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกปี 59/60 แล้วโดยการช่วยปรับปรุงบำรุงดินที่มีปัญหาทั้งหมด ควบคู่กับการสร้างแหล่งน้ำในระดับไร่นาให้เกษตรกร ได้ตามเป้าหมาย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว.

สังคม สยามรัฐ



↑ สร้างความเชื่อมั่น...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตจาก 34 ประเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของไทยรวมทั้งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงานด้านการพัฒนาภาคเกษตรของไทย

โปรยเมล็ดพืชทางอากาศเพิ่มความชุ่มชื้นป่าต้นน้ำ 'ตะลอนตามอำเภอใจ'...น.4



โปรยเมล็ดพืชทางอากาศ เพิ่มความชุ่มชื้นป่าต้นน้ำ

รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" วันศุกร์ที่ผ่านม (17 มิ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการตอนหนึ่งว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมทวมงคลในปี 2559 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่กำลังมาถึง รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดโครงการบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ ร่วมใจปลูกป่า เสริมความชุ่มชื้น เพิ่มผืนป่า และสร้างแหล่งต้นน้ำ แหล่งน้ำต้นทุน ภายใต้แนวคิด 9 สัปดาห์ สู่วันมหามงคล โดยการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช 10 ชนิดทางอากาศ ได้แก่ มะค่าโมง ไม้รวก ไม้ชางนวล ไม้ป่า สาธร แสมสาร สีสียดแก่น อินทนิลน้ำ มะค่าแต้ และซีเหล็กบ้าน ควบคู่ไปกับปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน ในผืนป่าทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก อุทยานแห่งชาติเขาค้อ และอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

สำหรับโครงการดังกล่าว ผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ในวันเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศและการปลูกป่าในพื้นที่แหล่งต้นน้ำ ภายใต้แนวคิด 9 สัปดาห์ สู่วันมหามงคล ที่สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ (13 มิ.ย.) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการ บอกว่า โครงการนี้หน่วยงานต่างๆ และ



“กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำไปโปรยในพื้นที่ป่าสงวนหรือในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะป่าต้นน้ำที่ขาดความชุ่มชื้นและขาดความอุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นก็จะดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ขาดความชุ่มชื้นให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป”

ประชาชนได้มีส่วนร่วมขึ้นดินแล้วบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ จากนั้นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำไปโปรยในพื้นที่ป่าสงวนหรือในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะป่าต้นน้ำที่ขาดความชุ่มชื้นและขาดความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ หลังจากนั้นก็จะดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ขาดความชุ่มชื้นให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร บอกด้วยว่า การโปรยเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการนี้เป็นการทำหลังจากปฏิบัติการฝนหลวงเสร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละวัน คาดว่าอีกประมาณ 9 สัปดาห์ต่อจากนี้จะเกิดการงอกของเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นรูปธรรมและการทำงานเชิงบูรณาการในครั้งนี้ จะมีผลดีต่อระบบนิเวศและการทำฝนหลวง เนื่องจากพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ต้นทุนในการให้กำเนิดความชุ่มชื้น จะก่อให้เกิดเมฆและตกเป็นฝนกลับสู่พื้นที่ป่าที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติหรืออ่างเก็บน้ำไว้ใช้ต่อไป...!!!

“นายตะลอน”



ตรึงเพิ่มประสิทธิภาพผลิตกุ้งทะเล หนุนรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

ตรึง : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ม.7 ต.ทุ่งกระเบื้อง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเดชรัฐ สิมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางอารีย์ อินทรสมบัติ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร (โครงการแปลงใหญ่) ของนายสถิต ศิริพันธ์ อายุ 64 ปี รองประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จ.ตรัง จำกัด ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 22.5 ไร่ มีประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งกว่า 26 ปี ผลผลิต 13.2 ตันต่อปี ระยะเวลาการเลี้ยง 87วัน ต่อรุ่น ขนาด 78 ตัวต่อกิโลกรัม

พลเอกประสาท กล่าวว่า ในปี 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน ให้พออยู่พอกินก่อน แต่ต่อๆ ไปค่อยๆ ดีขึ้น โดยพยายามส่งเสริมให้ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพเพื่อมีโอกาสในการแข่งขัน สินค้าได้ราคา เช่น การเลี้ยงกุ้ง ก็ต้อง

ลดต้นทุนตรงอาหาร การใช้พลังงานค่าไฟต่อน้ำให้ออกซิเจน พันธุ์กุ้งก็เป็นส่วนสำคัญในการลดต้นทุนเมื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องเพิ่มผลผลิตและได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลง ใหญ่ในการร่วมกันคิดร่วมกันทำ เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองเรื่องของกุ้ง โดยเชื่อมโยงเอาภาคเอกชน และสินค้าตัวอื่นๆ ได้จับมือกันหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าฯ ให้เชื่อมโยงและหาตลาดให้ส่วนเรื่องกุ้งตอนนี้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการส่งออก เรื่องการตลาดไม่มีปัญหา มีแต่ปัญหาเรื่องราคาของกุ้ง

ด้านนายเดชรัฐ กล่าวว่า ทางจังหวัดได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว ทั้งทางนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และจังหวัดก็มีหนึ่งใน 27 วาระ คือการพัฒนาเกษตรกร สหกรณ์ ปลูกสัตว์ประมงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และได้ดำเนินการตามแผนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล

'วิษณุ'แจง หน่วยงาน ก่อนยึดสปก.

โพสต์ทูเดย์ - วิษณุ ส่งหนังสือเวียนเรื่อง ส.ป.ก. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อน เสนอกรม. 28 มิ.ย.นี้

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้ง จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ว่า จะนำร่าง พ.ร.บ.เรียก คืนที่ดินจากผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ผิด กฎหมาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่กระทรวง เกษตรฯ เสนอ ไปถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะนำมาเสนอให้คณะ รัฐมนตรี (กรม.) ได้ในวันที่ 28 มิ.ย. 2559

"กฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ ในวงกว้าง จำเป็นต้องรอบคอบ เมื่อเรียก คืนเสรีจจะนำไปจัดสรรให้เกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร ซึ่งกระทรวง เกษตรฯ เสนอไปสองแบบ ทั้งร่าง พ.ร.บ.และ ร่างมาตรา 44 อยู่ที่คณะรัฐมนตรีจะ พิจารณา" นายธีรภัทร กล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เตรียมเสนอ กรม.เพื่อพิจารณาออกกฎหมายสำหรับใช้ ในการแก้ไขปัญหาผู้ถือครองที่ดินของรัฐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการบังคับ คดีกับผู้ถือครองรายใหญ่ตามคำพิพากษา โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 25 จังหวัด รวม 422 แปลง เนื้อที่ประมาณ 426,371 ไร่ ซึ่งเป็น พื้นที่ที่แต่ละจังหวัดได้มีการตรวจสอบซ้ำ และจัดทำเป็นแผนที่แนบท้าย

สำหรับมาตรการดำเนินการนั้น เมื่อ กฎหมายผ่านแล้วจะนำไปประกาศและ ดิดไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ให้ผู้ครอบครองมาแจ้งและแสดงตัวภายใน 45 วัน และจะดำเนินการรื้อถอนใน 30 วัน หากมาแสดงตัวและมีหนังสือแสดง สิทธิมายืนยัน จะกันออกจากพื้นที่ ส.ป.ก.

ทั้งนี้ 25 จังหวัดที่ครอบครองพื้นที่ 500 ไร่/ราย มีจำนวนสูง เช่น นครราชสีมา มี 1.11 แสนไร่ สระแก้ว 8.72 หมื่นไร่ กำแพงเพชร 5.1 หมื่นไร่ ฉะเชิงเทรา 2.19 หมื่นไร่ ชลบุรี 1.6 หมื่นไร่ เป็นต้น

ซูโมเดล'เคนยา-มาเลเซีย'ตั้งแบงก์สหกรณ์

เร่งชำระบัญชีปิดกิจการ
สหกรณ์1,088แห่ง ซึ่งเป็น
สหกรณ์การเกษตร787แห่ง

เกษตรกรหารือตั้งธนาคารสหกรณ์วันนี้ ใช้
"เคนยา-มาเลเซีย"โมเดล เผยแนวคิดโอนสหกรณ์
สังกัดคลังเกิดมาตั้งแต่ปี 43 แต่ไม่สำเร็จ เหตุคลัง
ต้องการแต่สหกรณ์เกรดเอ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่พล.อ.ฉัตรชัย
สรวิษัยยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ โดยมี
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ
เป็นประธาน วันนี้ (21 มิ.ย.) จะมีการประชุมของ
คณะอนุฯ เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งธนาคาร
สหกรณ์ โดยจะนำโมเดลธนาคารสหกรณ์จาก
ทั่วโลกเข้าหารือถึงความเหมาะสมในการก่อตั้ง
เบื้องต้นพบมีธนาคารสหกรณ์ทั่วโลกประมาณ
50 ประเทศ มีการวัตถุประสงค์การก่อตั้งสหกรณ์

สมาชิก และระบบเศรษฐกิจคล้ายไทยคือมาเลเซีย
และเคนยา ซึ่งจะนำโมเดลของต่างประเทศ
เสนอกับที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป็นต้นแบบ

สำหรับแนวคิดจะจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
เป็นเรื่องที่คิดมานานแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองตลอดจึงไม่ดำเนินการต่อ แต่เมื่อ
นายกรัฐมนตรีมีแนวคิดให้จัดตั้งธนาคารสหกรณ์
ขึ้น กระทรวงเกษตรฯก็พร้อมเพราะเป็นนโยบาย
เดิมอยู่แล้ว โดยจะตั้งหน่วยงานขึ้นมากำกับ
ดูแลหรือโยกไปให้กระทรวงการคลังดูแลเองนั้น
ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหาร

"แนวคิดที่กระทรวงการคลังจะเอาสหกรณ์
ไปดูแล ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น แนวคิดนี้เกิดมาตั้งแต่
ปี 2543 แต่กระทรวงการคลังจะแยกเฉพาะ
ธนาคารสหกรณ์หรือเลือกสหกรณ์เกรดเอไป
ดูแล ส่วนสหกรณ์อื่นๆที่คุณภาพต่ำหรือฐานะ
ไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องดูแล แต่จะให้กระทรวง
เกษตรฯดูแลต่อ"นายวิณะโรจน์ กล่าว

การจัดตั้งสหกรณ์กับสถาบันการเงินหรือ
ธนาคารพาณิชย์ เกิดจากจุดประสงค์ที่ต่างกัน
กับสหกรณ์ที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ขณะที่สถาบันการเงิน ธนาคาร

พาณิชย์เกิดมาด้วยเหตุผลทางธุรกิจ

"การจะแยกเอาสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็น
สหกรณ์ที่มีฐานะค่อนข้างเข้มแข็งไปดูแล ต้องถาม
สหกรณ์ด้วยว่าจะไปไหม เรื่องนี้กระทรวงเกษตรฯ
ไม่หวง แต่กระทรวงการคลังต้องคิดให้มากถึง
จุดประสงค์ของการก่อตั้ง ถามความพอใจของ
สหกรณ์ ไม่ใช่อยากได้ก็มาจิ้มเอา"

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่ากระทรวงเกษตรฯดูแล
สหกรณ์ไม่ได้ ต้องขอให้กระทรวงการคลังและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เข้ามาดูแล
แทนนั้น เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง กรมฯยังสามารถ
ดูแลสหกรณ์ได้ไม่มีปัญหา แต่ยอมรับว่าการที่
สหกรณ์อ่อนแอ ส่วนหนึ่งมาจากการกำกับดูแล
ของกรมฯ จากนี้ต่อไปกรมฯก็ต้องมีการปรับตัว
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้สหกรณ์ ในส่วนของธปท.มีการ
ทำหนังสือถึงกรมฯว่าไม่พร้อมที่จะดูแลธนาคาร
สหกรณ์ ส่วนกระทรวงการคลังจะเข้ามาดูแลนั้น
ก็เป็นเรื่องของนโยบาย

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯอยู่ระหว่าง
ชำระบัญชีเพื่อปิดกิจการสหกรณ์จำนวน 1,088 แห่ง
ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์เพื่อการเกษตร 787 แห่ง จาก
การจัดระดับชั้นสหกรณ์ทั้งระบบของไทยจำนวน

8,230 แห่ง มีสหกรณ์จำนวนหนึ่งที่จะต้องควบรวม
กิจการ เพื่อให้มีความแข็งแกร่งและส่งเสริมกิจกรรม
ซึ่งกันและกัน โดยผลการจัดชั้นสหกรณ์ตามความ
เข้มแข็ง แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ดังนี้

ชั้นที่ 1 เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถให้บริการ
สมาชิกได้มากกว่า 70% มีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจ มีคุณภาพในการควบคุมภายในที่ดี
มาก ไม่มีข้อบกพร่องในการทำงาน จำนวน 2,252
แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์

ชั้นที่ 2 เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถให้
บริการสมาชิกได้มากกว่า 60-70% มีประสิทธิภาพ
ในการดำเนินธุรกิจพอใช้ ระบบการควบคุมภายใน
พอใช้ มีข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว มี
4,102 แห่ง ส่วนใหญ่ยังเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์บริการ

ชั้นที่ 3 เป็นสหกรณ์ที่มีความสามารถใน
การบริการสมาชิกได้ต่ำกว่า 60% ต้องปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ไม่มีระบบ
การควบคุมภายใน บางแห่งมีการทุจริต ยังแก้
ปัญหาไม่แล้วเสร็จ มี 4,102 แห่ง และชั้นที่ 4
เป็นสหกรณ์ที่นายทะเบียนสั่งเลิกกิจการ อยู่
ระหว่างการชำระบัญชี

ลุ้นแผนปฏิรูปน้ำมันปาล์ม

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้ประชุมคณะกรรมการด้านการตลาดปาล์มน้ำมัน ที่มี รว.พาณิชย์ เป็นประธานเพื่อพิจารณาแผนปฏิรูปการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรเห็นชอบ หลังจากนั้นจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปปาล์มน้ำมัน ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ และ รว.พาณิชย์ เป็นประธาน และจะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบต่อไป

สำหรับแผนการปฏิรูปปาล์มจะกำหนดเป็นแผน 20 ปี ซึ่งจะแบ่งเป็นแผนระยะสั้น กลาง และยาว เช่นเดียวกับแผนการผลิตและการตลาดข้าวแบบครบวงจร โดยแผนระยะสั้นในเวลา 5 ปี จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ให้มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ใกล้เคียงหรือเท่ากับมาเลเซีย ที่ปัจจุบันมีผลผลิตต่อไร่ 3.8-4.5 ตัน/ไร่ แต่ของไทยราว 3.3-3.5 ตัน/ไร่, ลดต้นทุนการผลิต, ผลผลิตให้ปริมาณสอดคล้องกับความต้องการใช้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะในแผนนี้จะผลักดันให้นำน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลมากขึ้น และส่งเสริมให้โรงสกัดแปรรูปน้ำมันปาล์มไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าน้ำมันปาล์มบรรจุขวด เช่น ทำเป็นโอลิโอเคมิคอล ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสี ใช้สกัดเป็นยาปฏิชีวนะ ผลิตเครื่องสำอางหรือยาลดไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น

“การผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการนั้น รัฐจะไม่บอกว่าแต่ละปีเกษตรกรต้องผลิตเท่าไร จะลดหรือเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นคนบอกว่า พื้นที่ใดเหมาะสมจะปลูกปาล์มหรือไม่ และจะไม่เข้าซ้อนกับ พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยเชื่อว่าหากสามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิรูปภายใน 5 ปี กระทรวงพาณิชย์ไม่จำเป็นต้องกำหนดราคาแนะนำผลปาล์มสด และน้ำมันปาล์มดิบ”